

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล
ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ

เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function - based) ครั้งที่ ๒

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของ
กระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ มีประกาศลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ทุนสนับสนุนความต้องการของ
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function - based) ครั้งที่ ๒ โดยประกาศให้ทุนหน่วยที่ ๒๕ ซึ่งเป็นทุนตาม
ความต้องการของกรมการพัฒนาชุมชน “ไม่มีผู้มีสิทธิได้รับทุน” นั้น

บัดนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว ในหน่วยที่ ๒๕
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการนำส่งเอกสารข้างต้น พบว่า กรมการพัฒนาชุมชน
ได้นำส่งหนังสือฉบับดังกล่าวทางไปรษณีย์ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในระยะเวลาตามที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ
กำหนด คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ จึงพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
ในประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ และแก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ ๒ ดังนี้

หน่วยที่ ๒๕ กรมการพัฒนาชุมชน
ไปฝึกอบรมหลักสูตร Informal Sector Enterprise, Entrepreneurship &
Local Economic Development
ณ ประเทศญี่ปุ่น
จำนวน ๑ ทุน

ได้แก่ นายเฉลิมวิทย์ เตือนกลาง

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนแจ้งยืนยันการรับทุน ภายใน ๑๐ วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลฯ ที่ นางปฐมาพร คุ่มภัย ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ ทาง e-mail
: patamaporn@ocsc.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๔๕๖

หากผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่แจ้งยืนยันการรับทุนตามกำหนดดังกล่าว โดยมีได้แจ้งให้สำนักงาน ก.พ.
ทราบล่วงหน้า จะถือว่าสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

พัชรภากร เทวกุล

สำเนาถูกต้อง

สุ- ๐๕

(หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล)

รองเลขาธิการ ก.พ.

(นางสาวสุภร ปุริสังคะ)

ประธานกรรมการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ